



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## ลงนาม MOU ซื้อข้าวสารสหกรณ์ 800 ตัน สหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตข้าวสาร จับมือ แอมเวย์ ลงนาม MOU ซื้อข้าวสาร มาตรฐานสินค้าสหกรณ์ 800 ตัน ช่วยเปิดช่องทางระบายข้าวสารสหกรณ์

นายวินัย กลสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวสารระหว่าง บริษัท ซี .เอ.เอส. อินเตอร์เทรด จำกัด กับสหกรณ์การเกษตรที่ส่งมอบข้าวสารให้บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 800 ตัน ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมาว่า การทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากรัฐมนตรีได้ดำเนินการจัดซื้อข้าวเปลือกตามโครงการเชื่อมโยงสินค้าเพื่อการผลิตและบริการตลาดข้าวสหกรณ์ ซึ่งจะมีการแปรรูปเป็นข้าวสารจำหน่ายเพื่อช่วยให้เกษตรกรสมาชิกจำหน่ายข้าวสารได้ในราคาดีขึ้น แต่เนื่องจากปริมาณข้าวสารส่งออกได้ลดลงเป็นเหตุให้เกิดภาวะราคาข้าวตกต่ำ สหกรณ์ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องการจำหน่ายข้าวสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะที่มีหน้าที่แนะนำช่วยเหลือสหกรณ์ ได้พยายามที่จะหาแนวทางช่วยระบายข้าวสารของสหกรณ์ โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดมหกรรมข้าวสาร เพื่อบริการคนเมืองและคาราวานข้าวสารสหกรณ์สู่เมืองได้ ซึ่งผลปรากฏว่าเป็นที่น่าพอใจ เพราะเป็นการช่วยให้ผู้บริโภคได้บริโภคข้าวสารในราคายุติธรรม สหกรณ์สามารถจำหน่ายข้าวสารให้กับผู้บริโภคโดยตรง

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ จากผลสำเร็จดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มอบนโยบายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์หาช่องทางให้สหกรณ์จำหน่ายข้าวสารให้บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจะเป็นการช่วยให้สหกรณ์มีตลาดจำหน่ายข้าวสารที่แน่นอน ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรที่มีการแปรรูปข้าวที่มีศักยภาพและเป็นสหกรณ์ที่ผลิตข้าวสารหอมมะลิแท้ ผลิตข้าวสารเพื่อส่งจำหน่ายให้กับบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด สหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ มีจำนวน 10 สหกรณ์ และเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา โดยได้ทำสัญญาบันทึกข้อตกลงมอบอำนาจให้บริษัท ซี.เอ.เอส. อินเตอร์เทรด จำกัด ดำเนินการ แทนสหกรณ์ ซึ่งข้าวสารที่ส่งมอบในโครงการเป็นข้าวสารที่ได้มาตรฐานสินค้าสหกรณ์ (ส.ม.ส.) โดยบรรจุถุงภายใต้สัญลักษณ์ “Amway”

ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิได้ทำการส่งมอบข้าวสาร ทั้งข้าวขาวหอมมะลิ และข้าวกล้องหอมมะลิ ให้บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยผ่านบริษัท ซี.เอ.เอส. อินเตอร์เทรด จำกัด ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2542-กุมภาพันธ์ 2554 รวม 29 ล็อต รวมปริมาณ 26,306.56 ตัน ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวสารในครั้งนี้ เป็นล็อตที่ 30 มีกำหนดส่งมอบระหว่างเดือน มีนาคม-สิงหาคม 2554 จำนวน 800 ตัน แบ่งเป็นข้าวขาวหอมมะลิ 648 ตัน และข้าวกล้องหอมมะลิ 152 ตัน

